

ประจำวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558

พาณิชย์ เตรียมจัดใหญ่ Thailand Rice Convention 2015 เดินหน้าขยายตลาดข้าวไทย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะจัดงาน Thailand Rice Convention 2015 ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.58 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Think Rice Think Thailand....Serving the Best Quality Rice to the World" ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทำงานเพื่อต้องการแสดงศักยภาพประเทศผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สุขอนามัย โภชนาการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งานนี้ได้รับเกียรติจากพล.อ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยเชิญผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการส่งออก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย ผู้แทนการค้าจากหน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าข้าวในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว เป็นต้น ผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกข้าว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์จากทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าข้าว ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากพัฒนาตนเองมาเป็นผู้ผลิตข้าวขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถพึ่งพาตนเอง เกษตรกรจาก 75 จังหวัด และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน

นางดวงพร กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา "เทิดเกล้าเจ้าฟ้าสิรินธร" ซึ่งนำเสนอข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเกษตรกรชาวนาไทยเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน การจัดทำหัตถกรรมในวิถีข้าว และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการนำเสนอนิทรรศการความหลากหลายของมัทศรชัยข้าวไทยพันธุ์ดีสี่ภาค ตลอดจนเส้นทางของการผลิตข้าวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการผลิตและส่งออกที่ปลายน้ำ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสร้างแบรนด์...สร้างเครือข่ายของข้าวไทยในแต่ละภูมิภาค รวมถึงสร้างคุณค่าข้าวไทย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งอุปโภคและบริโภค จากหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนนำผู้เข้าร่วมงานศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ณ จังหวัดนครปฐม เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวของไทย และการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ในส่วนของการเสวนาและอภิปรายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย และต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทาง แนวโน้มการค้าข้าวไทย การค้าในตลาดภูมิภาคเอเชีย และการค้าข้าวโลก เป็นต้น

นางดวงพร กล่าวเสริมว่า ภายในงานจะมีการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าวผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ส่งออกข้าวได้พบปะเจรจาการค้าซึ่งจะพัฒนาไปสู่การซื้อขายข้าวที่เป็นรูปธรรมในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศที่เชิญเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งงาน Thailand Rice Convention 2015 นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนงานขยายตลาดข้าวไทยของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของตลาดส่งออกข้าวของไทยอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมและตอกย้ำความเป็นผู้นำในการผลิตข้าวคุณภาพ และส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของไทยในตลาดโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไทย-จีนร่วมผลักดันการค้าสินค้าเกษตร หวังบรรลุข้อตกลงภายในก.ค.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.58 ที่นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ในส่วนของสินค้าข้าว ได้ตกลงปริมาณที่จะซื้อขายตาม MOU 2 ล้านตัน (ข้าวฤดูใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวในสต็อก รัฐ 1 ล้านตัน) โดยจีนรับหลักการที่จะทำสัญญาซื้อขายสำหรับ 1 ล้านตันแรกที่เป็นข้าวฤดูใหม่ก่อน ซึ่งการเจรจาในครั้งนี้ได้คืบหน้าไปมากในรายละเอียดของการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนร่างสัญญาและหารือในประเด็นทางเทคนิค และกรรมการค้าต่างประเทศ และ COFCO จะมีการหารือต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อยุติในการประชุมครั้งต่อไป

ส่วนสินค้ายางพารา ได้ตกลงปริมาณที่จะซื้อขายตาม MOU 2 แสนตัน (ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ 150,000 ตัน และยางแท่ง 50,000 ตัน) โดยจีนตกลงซื้อยางพารา 2 แสนตันในราคานำตลาด โดยคณะผู้แทน SINOCEM จะเดินทางมาเจรจารายละเอียดของสัญญาซื้อขายกับองค์การสวนยางในช่วงกลางเดือนมิ.ย.นี้ คาดว่า จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมครั้งต่อไป

รมว.พาณิชย์ ยังกล่าวถึงการขยายปริมาณการค้าสินค้าเกษตรอื่นๆ ระหว่างกันว่า ทั้ง 2 ฝ่ายได้แต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารร่วมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยไทยเสนอกรอบและแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารร่วมฯ ให้จีนพิจารณา ซึ่งจีนรับหลักการที่จะเตรียมการหารือในการประชุมครั้งต่อไปใน 4 ประเด็น คือ 1.นิยามคำว่าสินค้าเกษตรครอบคลุมสินค้าใดบ้าง 2. การกำหนดช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลังที่นำมาใช้คำนวณปริมาณการค้าเฉลี่ย 3.แหล่งข้อมูลสถิติการค้าที่นำมาใช้เป็นฐานการคำนวณ 4.วิธีการคำนวณการขยายปริมาณการค้าสินค้าเกษตร (ข้าว และ/หรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ) และจีนรับหลักการที่จะนำเรื่องการอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าเข้ามาหารือในคณะกรรมการบริหารร่วมฯ ตามที่ไทยเสนอด้วย

อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งที่ 3 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.58 ที่ จ. นครราชสีมา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส่งออกข้าวไตรมาสแรกต่ำเป้า ณะรัฐเร่งทำสัญญาขายจีน-ป็นส์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปี 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 2.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า รับรู้ว่ามีสต็อกข้าวสูงถึง 10 ล้านตัน และการแข่งขันราคาค่อนข้างสูง เช่น ราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าไทย 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้ยอดส่งออกเพิ่มถึง 40% จึงมีผลให้ตลาดหลักแอฟริกาหันซื้อข้าวจากอินเดียและเวียดนามมากขึ้น

"ขณะนี้ราคาข้าวไทยเฉลี่ยตันละ 390-395 เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวอินเดียตันละ 360-365 เหรียญสหรัฐ และราคาข้าวเวียดนามตันละ 350-355 เหรียญสหรัฐ จึงทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง และกระทบต่อเป้าหมายส่งออกทั้งปีที่ 10 ล้านตัน มีโอกาสลดลง 10-15% เหลือ 8-8.5 ล้านตัน ส่วนตัวเลขทางการจะทบทวนอีกครั้งหลังไตรมาส 2"

นายชูเกียรติกล่าวว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวได้ลดลง อาจทำให้ไทยต้องเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับประเทศอินเดีย จากถูกชิงตลาดแอฟริกาให้กับอินเดีย แต่ก็จะได้ชดเชยจากกรณีไทยเร่งทำสัญญาและส่งมอบข้าวให้รัฐบาลจีนและขณะประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์

ที่มา นสพ.มติชน

อินเดียแย่งตลาดข้าวไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวในตลาดโลกขณะนี้ประเทศต่างๆเริ่มทำกลยุทธ์ในการทำสงครามราคาส่งออกข้าวหรือดัมราคาอย่างมากเนื่องจากแข่งขันของตลาดข้าวมีความ

รุนแรงมาก โดยเฉพาะประเทศอินเดียที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีปริมาณข้าวในสต็อกจำนวนมาก จนสามารถแข่งตลาดข้าวไทยได้ในบางตลาด เช่น ตลาดแอฟริกา โดยมีราคาต่ำกว่าข้าวไทยเฉลี่ย 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในภาพรวมคาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยปี 58 น่าจะอยู่ที่ระดับ 8.5 ล้านตันต่ำกว่าปีก่อนที่มีปริมาณส่งออกเกือบ 11 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย. 58) ไทยส่งออกได้รวม 2.16 ล้านตัน ขณะที่อินเดียส่งออกไปแล้ว 2.5 ล้านตัน

“ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆ และไม่รู้ว่าอินเดียมีสต็อกเยอะขนาดนี้ หากสถานการณ์เป็นแบบนี้ อาจทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยอาจเสียแชมป์การส่งออกข้าวเบอร์หนึ่งของโลกให้อินเดียอีกรอบ โดยเฉพาะการสูญเสียตลาดแอฟริกาส่วนหนึ่งให้อินเดียอย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลไทยทำสัญญาขายข้าวให้กับรัฐบาลจีนรวมทั้งการขายข้าวให้กับตลาดฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นช่วยทดแทนตลาดแอฟริกาที่สูญเสียตลาดได้ส่วนหนึ่ง”

ทั้งนี้สาเหตุที่ราคาข้าวของไทยยังสูง เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าในภูมิภาค ประกอบกับสต็อกข้าวของรัฐบาลที่ยังมีปริมาณสูงถึง 10 ล้านตันจึงทำให้ประเทศผู้ซื้อชะลอการซื้อข้าวจากไทย โดยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงทุกๆ 1 บาท มีผลให้ราคาส่งออกข้าวลดลง 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (ข้าวขาว) ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวขาวของไทยในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 385 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาวของเวียดนามอยู่ที่ 355-360 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาวอินเดียอยู่ที่ 360 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ที่มา เดลินิวส์

ล้น! ทวงคืนตลาดข้าวฮ่องกง ลีนียึดส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 70%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางสมาคมอยู่ระหว่างเตรียมแผนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดโปรโมชันข้าวไทยในฮ่องกงให้กับผู้นำเข้าข้าวไทยที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย เช่นการได้รับแพ็คเกจเที่ยวประเทศไทยฟรี อาทิเที่ยวเชียงใหม่ ภูเก็ต หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ของไทย โดยอยู่ระหว่างการคิดรูปแบบ ทั้งนี้แผนจัดโปรโมชันดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อทวงคืนส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยที่เสียไปให้กับเวียดนามจากที่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาไทยเคยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงมากที่สุดสัดส่วนกว่า 90% แต่หลังจากที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาเริ่มนโยบายรับจํานำข้าวเปลือกราคาสูง ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าข้าวเวียดนามมาก ทำให้เสียส่วนแบ่งตลาดข้าวให้กับเวียดนามไป โดยปีที่ผ่านมาไทยมีส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงประมาณ 45% ส่วนเวียดนามขึ้นมาถึง 42%

"เราต้องทำโปรโมชันเพื่อจูงใจให้ผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกงไปจัดทำแคมเปญกระตุ้นการขายข้าวไทยให้ผู้บริโภคชาวฮ่องกงหันกลับมาบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิไทยซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียมและเป็นข้าวชนิดหลักที่เราส่งออกไปขายที่ฮ่องกงและหันมานิยมข้าวไทย จากที่ 2 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคเริ่มชินกับการทานข้าวหอมของเวียดนาม ซึ่งเราต้องรีบเอาคืน"

ทั้งนี้ในแต่ละปีฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 4 แสนตัน เป็นข้าวคุณภาพดีราคาสูง (ข้าวพรีเมียม) โดยนำเข้าจากไทยและเวียดนามเป็นหลัก ในปีนี้โจทย์ใหญ่ก็คือทำอย่างไรไทยจะทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงมาให้ได้น้อย 65-70% หากทำได้ส่วนแบ่งตลาดข้าวจากเวียดนามอาจลดลงเหลือกว่า 30% ขณะที่ในอนาคตไทยต้องดึงกลับมาให้ได้น้อย 70-75% แต่จะให้ได้ส่วนแบ่งตลาด 90% เหมือนในอดีตคงเป็นไปได้ยาก เพราะปัจจุบันข้าวหอมของเวียดนามในหลายแบรนด์ก็มีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และจับตลาดบนเช่นเดียวกันไทย

ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.) ณ ฮ่องกงได้อ้างถึงรายงานของ Trade & Industry Department (TID) ถึงการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 มีปริมาณทั้งสิ้น 8.04 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 0.75% โดยนำเข้าจากไทยปริมาณ 4.99 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.35 หมื่นตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น 48.9% ส่งผลให้ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในไตรมาสที่ 1/2558 สัดส่วน 62.2% ขณะนำเข้าจากเวียดนามปริมาณ 2.17 หมื่นตัน สัดส่วน 27% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้วนำเข้า 3.19 หมื่นตัน ส่วนแบ่งตลาด 40% ฮ่องกงคาดในปีนี้จะมีการนำเข้าข้าวปริมาณ 3.0-3.3 แสนตัน เพิ่มขึ้น 0-5%

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของราคาข้าวหอมมะลิไทย (ข้าวหอมมะลิไทยส่งออกราคาเอฟโอบีล่าสุดเฉลี่ยลดลงมาเมื่อประมาณ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันจากอดีตสูงถึง 1.2 พันดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวหอมเวียดนามเฉลี่ยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) บวกกับความมั่นใจของผู้นำเข้าในคุณภาพของข้าวไทยจากการเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ประมูลข้าวปิ่นส์-อินโดฯคึกคัก เอกชนห่วงสัญญาณไม่ได้ 'ฉัตรชัย' บินคุยจีนช่วยซื้ออีก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะเดินทางไปเยือนเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 โดยมีตนและนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย เป้าหมายเพื่อไปเจรจาเรื่องสินค้าเกษตรต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้เดินทางมาประชุมที่ไทยเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นน่าจะเป็นการขอให้ทางจีนสนับสนุนซื้อสินค้าจากไทยทั้งในส่วนของการนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมประมูลข้าวหลังทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ส่งสัญญาณว่าต้องการเปิดประมูลข้าวอีก 2-3 แสนตัน และทางอินโดนีเซียประกาศจะเปิดประมูลข้าวอีกปริมาณ 1 ล้านตันโดยในส่วนของฟิลิปปินส์คาดว่าจะเปิดประมูลประมาณกลางเดือนหน้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์สนใจที่จะเข้าร่วมประมูล แต่ทั้งนี้ต้องขอรายละเอียดเงื่อนไขการประมูลก่อน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงกระแสการเปิดประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ว่าได้รับข้อมูลมาเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะบางกระแสก็บอกว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข้าวปริมาณ 3 แสนตัน บางกระแสก็บอกว่า 5 แสนตัน ประมาณกลางเดือนนี้แต่ก็ยังไม่เห็นประกาศอย่างเป็นทางการจากฟิลิปปินส์ แต่คาดว่าจะน่าจะเป็นข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ซึ่งถ้าทางฟิลิปปินส์เปิดประมูลเองก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วม เพราะขณะนี้ตลาดอยู่ในภาวะเงียบมากไม่มีออร์เดอร์ใหญ่ ๆ เข้ามา แต่ทั้งนี้ก็กังวลว่าราคาของไทยจะสู้ราคาของเวียดนามได้หรือไม่เพราะขณะนี้ราคาข้าวของเวียดนาม (ข้าวขาว 5%) อยู่ที่ 255-360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันเท่านั้น ขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันของไทยอยู่ที่ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งต่างกันถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนราคาของอินโดนีเซียและปากีสถานยังคงอยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ

"ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนอะไรเอกชนบ้าง เพราะถ้าเอกชนไปเองคงยากอย่าลืมนว่าราคาข้าวของเวียดนามถูกกว่าของไทยมา และเขาเองก็ต้องการระบายข้าวด้วย ส่วนการเปิดประมูลของอินโดนีเซียนั้นยังไม่ได้รับข่าวว่าอินโดนีเซียจะเปิดประมูล ซึ่งคาดว่าจะน่าเปิดช่วงกันยายน-ตุลาคม"

ส่วนแนวโน้มราคาข้าวในขณะนี้ยังทรงตัวไม่ขยับไปมากกว่านี้ ประกอบกับตลาดมีความเงียบเหงา กระทรวงพาณิชย์ไม่มีการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกในรอบที่ 3 ของปีนี้ ที่สำคัญคือไม่มีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ๆ เข้ามา มีแต่คำสั่งซื้อล็อตเล็ก ๆ เท่านั้น ดังนั้นราคาข้าวจึงยังไม่ขยับไปกว่าเดือนที่ผ่านมา แต่ผลจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาน่าจะช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงซึ่งก็จะช่วยให้ราคาข้าวไทยลดลงมาอยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯได้บ้างจากที่เวลานี้ค่าเงินบาทเฉลี่ยที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ต้องดูว่าจะยืนในระดับนี้ได้นานแค่ไหน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงาน การส่งออกข้าวไทย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณ 2.12 ล้านตัน มูลค่า 3.57 หมื่นล้านบาท โดยปริมาณส่งออก ลดลง 3.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2.20 ล้านตัน มูลค่า 3.76 หมื่นล้านบาท โดยไตรมาสแรกการส่งออกข้าวไทยอยู่อันดับ 2 รองจากอินเดียที่มีการส่งออก 2.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 45.4%

สำหรับผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรกในไตรมาสแรกปี 2558 ได้แก่ 1.ไนจีเรีย ปริมาณ 2.20 แสนตัน เพิ่มขึ้น 71.2% 2.ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 2.13 แสนตัน เพิ่มขึ้น 283.6% 3.ไต้หวัน ปริมาณ 1.46 แสนตัน ลดลง 15.9% 4.จีน ปริมาณ 1.38 แสนตัน ลดลง 8.2% และ 5.แอฟริกาใต้ ปริมาณ 1.30 แสนตัน เพิ่มขึ้น 44.0%

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 เม.ย. 2558 มีจำนวน 650,507 ตัน มูลค่า 269.459 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 538,421 ตัน มูลค่า 236.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย. 2558 มีจำนวน 1.555 ล้านตัน มูลค่า 651.676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.2% และมูลค่าลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 1.751 ล้านตัน มูลค่า 764.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2558 เวียดนามส่งออกข้าว 613,164 ตัน เพิ่มขึ้น 236% เมื่อเทียบกับจำนวน 182,400 ตัน ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยในเดือนมี.ค. เวียดนามส่งออกข้าว ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 100,567 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 21,817 ตัน ข้าวขาว 100% จำนวน 74,964 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 179,782 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 114,635 ตัน ข้าวเหนียว 14,851 ตัน ข้าวหอม 71,220 ตัน และข้าวไม่ทราบชนิด 14,851 ตัน โดยจำแนกตามตลาดดังนี้ ตลาดเอเชีย 536,838 ตัน ตลาดแอฟริกา 34,545 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) 2,908 ตัน ตลาดอเมริกา 37,255 ตัน และตลาดออสเตรเลีย 1,618 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ส่งออกประมาณ 6.35 ล้านตัน

ทางด้านผลผลิตนั้น USDA คาดว่าในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 44.88 ล้านตัน หรือประมาณ 28.05 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 45.058 ล้านตัน หรือประมาณ 28.16 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2013/14 ที่ผ่านมา โดยพื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะมีประมาณ 48.125 ล้านไร่ ลดลง 1% จากปี 2013/14 ที่ผ่านมา ส่วนในปี 2015/16 คาดว่า จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 45.19 ล้านตัน หรือประมาณ 28.24 ล้านตันข้าวสาร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) วางแผนที่จะเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 687,500 ไร่ไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นในปีนี้ และภายในปี 2020 จะเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้ได้ประมาณ 3.187 ล้านไร่ไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง พืชผัก เป็นต้น โดยจะพิจารณาจากภาวะการนำเข้าของสินค้าเหล่านี้เป็นสำคัญ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรยังจะพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ใน 13 จังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta; MRD) โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ประมาณ 1.87-3.12 ล้านไร่ภายในสิ้นปี 2015 นี้

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง หลังจากที่สมาคมอาหารได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% ลงมาอยู่ที่ระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งลดลงประมาณ 3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เป็นต้น โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาข้าวเวียดนามจะปรับลดลงแล้ว แต่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศในช่วงนี้ยังคงไม่มี

ด้านนาย Huynh The Nang ผู้อำนวยการบริษัท the Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood 2) คาดว่าภาวะการส่งออกข้าวของเวียดนามจะดีขึ้นตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป เพราะคาดว่าฟิลิปปินส์ จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกประมาณ 500,000 ตัน หลังจากที่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เวียดนามประมูลขายข้าวใน ฟิลิปปินส์ได้จำนวน 300,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 51,719 ตัน ลดลง 31.8% เมื่อเทียบกับ จำนวน 75,867 ตัน ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 43.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,961 ตัน ในเดือน เม.ย 2557 โดยในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 201,183 ตัน เพิ่มขึ้น 67.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 120,291 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 66,563 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauly, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 24,840 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 45.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 95,995 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 47.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 13,785 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 6.9% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรป และประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 66,096 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 23,439 ตัน โปแลนด์จำนวน 21,290 ตัน มาเลเซีย 19,160 ตัน เนเธอร์แลนด์ 14,795 ตัน สหราชอาณาจักร 5,321 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ นาย Edilberto M. De Luna ได้ออกแถลงการณ์ ภายหลังจาก พบกับคณะผู้แทนการค้าจากบังกลาเทศ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบังกลาเทศ (นาย Md. Eunusur Rahman) ว่า บังกลาเทศ ได้แสดงความสนใจที่จะขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในราคาถูก รวมไปถึงการซื้อสินค้าจาก ฟิลิปปินส์เช่นกัน

ในช่วงที่ผ่านมา บังกลาเทศได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากฟิลิปปินส์ด้านการปลูกข้าวลูกผสม โดย ฟิลิปปินส์กับบังกลาเทศได้มีการลงนามบันทึกความตกลง (Memorandum of Agreement-MOA) ว่าด้วยความ ร่วมมือด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเป็นการลงนามระหว่าง SL Agritech Corporation (SLAC) ซึ่งเป็นบริษัท วิจัยพัฒนาและผลิตข้าวลูกผสมของฟิลิปปินส์ กับ Bangladesh Agricultural Development Corp (BADC) มา ตั้งแต่ปี 2005 และในการพบกันครั้งนี้ ได้มีการลงนาม MOA ว่าด้วยความร่วมมือด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 (ปี 2015-2019) โดยข้อตกลงทวิภาคีครั้งนี้ อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรเพื่อเข้ารับการอบรม เพื่อเปิด โอกาสให้เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำนาที่หลากหลาย และเพื่อให้เกษตรกรบังกลาเทศเรียนรู้ การปลูกข้าวพันธุ์ผสม

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ส่งออก เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม (Hybrid rice seed) ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง พันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 เม.ย. 2558 มีจำนวน 23.62 ล้านตัน ลดลง 22.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.55 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.05 ล้านตัน ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (The required buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 66% (รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 14.2 ล้านตัน)

ทั้งนี้ กระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหารและการกระจายสู่สาธารณชน (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) ได้กำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องรักษาไว้สำหรับข้าวและข้าวสาลี ทุกวันที่ 1 ของทุกไตรมาส คือ 1 เมษายน จำนวน 12.2 ล้านตัน, 1 กรกฎาคมจำนวน 9.8 ล้านตัน, 1 ตุลาคมจำนวน 5.2 ล้านตัน และ 1 มกราคมจำนวน 11.8 ล้านตัน โดยเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2005 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ตัวเลขมูลภัณฑ์กันชนดังกล่าวของข้าวจะประกอบไปด้วยปริมาณสำรองขั้นต่ำและปริมาณสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารอีก 2 ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 เป็นต้นไป

หน่วยงานด้านสถิติการพาณิชย์ (The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCIS) รายงานว่า ในปีการตลาด 2013/14 (ต.ค.-ก.ย.) ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวรวม 10.14 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 6.643 ล้านตัน และ ข้าวบาสมาติ 3.506 ล้านตัน สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของการตลาด 2014/15 (ต.ค. 2557-มี.ค. 2558) นี้ อินเดียส่งออกข้าวรวม 5.939 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 4.069 ล้านตัน และข้าวบาสมาติ 1.87 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ประมาณ 5.151 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในเดือน .ค. 2558 อินเดียส่งออกข้าวรวมประมาณ 0.998 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 0.6 ล้านตัน และข้าวบาสมาติ 0.398 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวเมล็ดสั้นและกลาง (non-glutinous rice) จำนวนรวม 75,378 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดสั้นและกลางจำนวนรวม 65,378 ตัน และข้าวสารเมล็ดกลางจำนวน 10,000 ในวันที่ 20 พ.ค. นี้ โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) รายงานความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม กัมพูชา ปากีสถาน อินเดีย หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย (THAI GRAIN WHITE RICE (NEW) 100% GRADE B) โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ศกนี้

ในการประมูลครั้งนี้มีผู้สนใจยื่นเสนอข้าวหลายราย โดยในส่วนของข้าวไทยนั้น บริษัท Olam ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 439.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท Ameropa ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 และ 30,000 ตัน ในราคา 431 และ 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท ADM ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 431.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท EDF ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 441.99 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท Phoenix ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 428 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) เป็นต้น ส่วนข้าวจากประเทศเวียดนามนั้นบริษัทต่างๆ ได้ยื่นเสนอรายละเอียด 30,000-40,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 418.80-615 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm

Qasr post) ข้าวจากอินเดียเสนอ 15,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอรายละเอียดตั้งแต่ 30,000-60,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 599-645 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากบราซิลเสนอรายละเอียด 30,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 599-605 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากอุรุกวัยเสนอ 30,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 653 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) และข้าวจากสหรัฐอเมริกาเสนอรายละเอียด 30,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 588-609 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post)

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ทางการอิรักยังไม่ได้ประกาศผลการประมูลในครั้งนี้ ขณะที่บางกระแสข่าวระบุว่าอิรักอาจจะยังไม่ตัดสินใจสั่งซื้อข้าวในรอบนี้ ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมามีอิรักตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 443.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF)

ที่มา Riceonline.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในเดือน ก.พ. 2558 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวจำนวน 42,161 ตัน เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,467 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2558 ที่มีการส่งออกจำนวน 12,762 ตัน โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ก.พ. ประกอบด้วย ประเทศอิรักจำนวน 30,000 ตัน ประเทศบราซิลจำนวน 4,120 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 3,133 ตัน โบลิเวียจำนวน 2,746 ตัน เป็นต้น

ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มีการส่งออกข้าวไปแล้ว 54,923 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 73,340 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวประมาณ 510,707 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 535,722 ตัน ในปี 2013

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 คาดว่าอาร์เจนตินาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 580,000 ตัน และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 975,000 ตันข้าวสาร และมีการบริโภคประมาณ 500,000 ตัน

ที่มา Oryza.com